

## Chúc mừng khóa học tiếng Anh IVASF-2 đã hoàn tất chương trình

Written by (Joseph) Ngô Tuấn Hiền

Friday, 27 July 2012 20:02 - Last Updated Friday, 27 July 2012 20:20

---

There are no translations available.



Vào hồi 14h30 ngày 27/7/2012, khóa học tiếng Anh IVASF-2 đã hoàn tất chương trình học tập Anh văn được biết tới tại Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh.

Đón tham dự lễ mãn khóa IVASF-2 có chủ Xuân Hoàng đi đại diện cho CEEVN, anh Ngô Tuấn Hiền đi đại diện cho Nhóm Cựu sinh viên IFP, các giảng viên đã tham gia giảng dạy khóa IVASF-2 và 20 anh chị đã hoàn tất chương trình IVASF.

Đại diện học viên tham gia khóa học tiếng Anh được biết tới IVASF đã tóm tắt tiến trình học tập trong 5 tháng qua lớp học, cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ tình cảm của các thầy cô giáo, ban tổ chức lớp học, và các anh chị cựu sinh viên IFP đã có những ý tưởng rất phù hợp và đã tạo cơ hội cho mọi người có một khóa học rất thú vị và mang lại nhiều lợi ích thiết thực.

Có nhiều phát biểu của các anh/chị học viên đã tự đánh giá rất cao kết quả của chương trình IVASF thông qua những kết quả học tập ngoài sự mong đợi của mọi người: Có nền tảng kiến thức vững chắc, vẫn phát triển, môi trường rèn luyện anh ngữ gần gũi và tích cực. Rất nhiều anh/chị học viên đã rất tin tưởng vào khả năng học tập tiếng Anh của mình và đã nêu lên những quy tắc tâm trong việc tiếp tục phấn đấu học nữa trong thời gian tới.

Ban giảng viên cũng nêu những đánh giá rất cao về tinh thần vượt qua khó khăn của mọi anh chị học viên, có nhiều người đã rất nỗ lực thu xếp công việc và gia đình để có thể hoàn tất chương trình với kết quả tốt.

Chủ Xuân Hoàng và anh Tuấn Hiền cũng đã đồng ý với các anh/chị tiếp tục phấn đấu học tập, chuần bị học sự và có thể sẵn sàng cho việc nộp học sự tiếp tục học tiếng Anh trong thời gian sắp

## Chúc mừng khóa học bồi dưỡng IVASF-2 đã hoàn tất chương trình

Written by (Joseph) Ngô Tuấn Hiền

Friday, 27 July 2012 20:02 - Last Updated Friday, 27 July 2012 20:20

---

thì.

Buổi lễ tổng kết đã diễn ra trong một bầu không khí ấm cúng và lưu luyến khi chia tay.

Chúc các anh/chị học viên IVASF luôn mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống.